

## "เสมา 1" ปลื้ม สกสค.ผ่านพ้นวิกฤต

☛ นำเสนอเมื่อ 11 ก.พ. 2562

**“ธีระเกียรติ” เปิดงาน เดินหน้า สกสค.ครั้งที่ 1 เป็นปลื้ม พา สกสค.ผ่านพ้นวิกฤต ช่วยเติมเต็มสวัสดิการเพื่อนครูอย่างเป็นระบบ**

วันนี้ (11 ก.พ.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จัดงาน “เดินหน้า สกสค.ครั้งที่ 1 “ โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวบรรยายพิเศษตอนหนึ่งว่า วันนี้ถือเป็นการรวมพลังของครูและชาวสกสค.ทุกคน ซึ่งตนขอชื่นชม นายอรรถพล ตรีกุตครอง ผู้ตรวจราชการศธ.ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค.ที่ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาได้ช่วยให้ สกสค.สะสางงานขอ สกสค.ให้ผ่านพ้นวิกฤตไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพราะปัญหา สกสค.มีมาอย่างยาวนานจนหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องใช้ ม.44 ยุบบอร์ด สกสค.ต่อจากนั้นก็มีการแก้ปัญหาสะสางเรื่องทุจริตต่างๆภายในสกสค.ให้เป็นที่เรียบร้อย

“ที่ผ่านเราได้เพิ่มเงินในกระเป๋าให้แก่เพื่อนครู เนื่องจากกยศ.และธนาคารออมสิน ได้บรรลุข้อตกลงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในโครงการสวัสดิการเงินกู้สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ตั้งแต่โครงการ 2-7 โดย สกสค.จะไม่รับเงินค่าบริการจัดการที่ธนาคารออมสินสงคินให้โครงการที่ 2-7 จำนวน 0.5-1% เพื่อให้ธนาคารนำไปลดดอกเบี้ยให้แก่ครูที่มีวินัยการชำระหนี้ที่ดี เพราะในอดีตมีคนไปตกลงกับธนาคารออมสินให้คืนเงินเปอร์เซ็นต์ดังกล่าวแก่ สกสค.ซึ่งไม่ถูกต้อง โดยเงินเปอร์เซ็นต์เหล่านี้ควรเป็นของครู แต่ใครก็ไม่รู้มาทำให้เกิดหายนะจนธนาคารออมสินมีหนี้เสีย 18% จากหนี้ครูเป็นเงินกว่า 500,000 ล้านบาท แต่ขณะนี้เหลือเพียง 0.5 % แล้ว รวมถึงประเด็นการคืนเงินที่ธนาคารออมสินที่หักไปกว่า 10,000 ล้านบาทที่ครูไม่ชำระหนี้ติดกันเป็นเวลา 3 เดือนก็ได้เคลียร์กันเรียบร้อยแล้ว และธนาคารออมสินจะทยอยคืนเงินส่วนที่หักไป” รมว.ศึกษาธิการ กล่าวและว่า ทั้งนี้เรามีเงินช่วยเหลือสวัสดิการให้แก่เพื่อนครูอีกจำนวนมาก ถ้าในอดีตไม่มีการมั่วนำเงินสกสค.ไปทำอย่างอื่นก็จะทำให้เราได้ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่เพื่อนครูอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามขณะนี้สกสค.กำลังเดินหน้าไปด้วยดี ดังนั้นหลังจากหมดรัฐบาลชุดนี้แล้วฝากเพื่อนครูช่วยเป็นหูเป็นตาจับโกงเงินครูด้วย เพราะ ศธ.มีรูรั่วเยอะ

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562](#)